

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี  
ครั้งที่ 9/2567  
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

---

ผู้มาประชุม

1. ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์	คณบดีคณะโบราณคดี	ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ พงศ์มาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
3. อ.ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
4. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์	หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี	กรรมการ
5. รศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	กรรมการ
6. อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล	หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา	กรรมการ
7. อ.อาภาโสม ฉายแสงจันทร์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
8. อ.ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
9. ผศ.นุชนางค์ ชุมดี	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะโบราณคดี	กรรมการ
10. รศ.ดร.ศุภชาติพงศ์ ชุนทรง	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาโบราณคดี	กรรมการ
11. ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	กรรมการ
12. อ.ดร.จตุพร โคตรกนก	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
13. น.ส.วรินดา แก้วหอมคำ	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการและเลขานุการ
14. น.ส.สุธาทิพย์ แสงเดชะ	นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.อมรชัย คหกิจโกศล	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ไปราชการต่างประเทศ
2. ผศ.ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	ลาประชุม
3. ผศ.ดร.พจนรฎู สุทธิพิณีจธรรม	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันตก	ลาพักผ่อนต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

สรุปเรื่อง ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สฤณีพงศ์ ชุนทรง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชวีสิริ เปรมกุลนันท์ แจ้งว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะโบราณคดีให้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อกำหนดการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในครั้งนี้ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะโบราณคดี จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวคณะได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรตอบแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่ <https://forms.gle/kSkMdPdEHtj3ZTCq5> ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

มติ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2.4**      **โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Canva แบบมืออาชีพ**

**สรุปเรื่อง**                      อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Canva แบบมืออาชีพ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์คณะโบราณคดี เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

มติ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2.5**      **โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา**

**สรุปเรื่อง**                      อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือถึงคณะโบราณคดี เพื่อสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา โดยจะขอเข้ามานำเสนอโครงการดังกล่าวให้กับคณะโบราณคดีรับทราบ ในการนี้ จึงขอสอบถามความคิดเห็นจากภาควิชา/สาขาวิชา ว่าประสงค์จะให้โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา มาเสนอโครงการดังกล่าวหรือไม่

มติ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ และไม่ประสงค์จะให้โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาเสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่คณะโบราณคดี

**ระเบียบวาระที่ 3**              **เรื่องสืบเนื่อง**  
ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ 4.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของคณะโบราณคดี

**สรุปเรื่อง** ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า ข้อ 7 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ กำกับดูแลให้มีการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กำหนดไว้ว่า ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กองบริหารงานวิชาการ ขอให้คณะวิชาดำเนินการเสนอรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่เคยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และประสงค์จะเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 และขอให้เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ไปให้กองบริหารงานวิชาการต่อไป

ภาควิชา/สาขาวิชา คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขอเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (ข้อ 5) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของคณะโบราณคดี และทำหน้าที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. อาจารย์อรุณี อัตตนาถวงษ์
2. อาจารย์ ดร.พลิชฐ์ ปานแร่
3. อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์
4. อาจารย์สันติภาพ สังประกุล

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของคณะโบราณคดี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 ราย ได้แก่ อาจารย์อรุณี อัตตนาถวงษ์ อาจารย์ ดร.พลิชฐ์ ปานแร่ อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ และอาจารย์สันติภาพ สังประกุล

และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขอสำเร็จการศึกษา

**สรุปเรื่อง** ด้วยกองบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ศึกษาครบตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้สมควรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 33 ราย ดังนี้

สาขาวิชา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ราย)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	1
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	9
สาขาวิชาภาษาไทย	21
สาขาวิชามานุษยวิทยา	2
รวมทั้งสิ้น	33

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 33 ราย และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 การกำหนดระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะโบราณคดีได้เห็นชอบให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเงิน สามารถขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมานั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะโบราณคดี จึงได้กำหนดระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดให้กับนักศึกษาทุกรายที่ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเงิน สามารถขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดให้กับนักศึกษาทุกรายที่ขอ

ผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ตามระยะเวลาที่คณะ  
เสนอมา

ทั้งนี้ ถ้าหากนักศึกษาประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 นักศึกษารายนั้น ๆ จะต้องไม่มีหนี้สินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย  
กับทางมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

**ระเบียบวาระที่ 4.4**      **ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ที่สำคัญ**  
**ทางโบราณคดี และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ**  
**และความเชื่อมโยงสภาพสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**(ระยะที่ 3 : พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)**

**สรุปเรื่อง**                      ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ขอเชิญ  
ให้คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ที่  
สำคัญทางโบราณคดี และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ และความเชื่อมโยงสภาพสังคม  
วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3 : พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) จำนวนเงิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงาน  
โครงการจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ที่สำคัญทางโบราณคดี และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลักษณะ  
ทางกายภาพ และความเชื่อมโยงสภาพสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3 : พื้นที่  
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญา  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  
ชาวเขียว สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร  
ประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**                                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการจ้าง  
ที่ปรึกษา วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ ที่สำคัญทางโบราณคดี และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ  
และความเชื่อมโยงสภาพสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3 : พื้นที่อุทยานประวัติ  
ศาสตร์ศรีเทพ)

**ระเบียบวาระที่ 4.5**      **ขออนุมัติดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567**

**สรุปเรื่อง**                      ด้วยคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ  
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพแก่นักศึกษาคณะ  
โบราณคดี เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตนักศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจ  
ระบบการเรียนการสอนของคณะโบราณคดี ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาที่มีเป้าหมาย

และประสิทธิภาพต่อไป ระยะเวลาดำเนินงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี (โครงการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพแก่นักศึกษาคณะโบราณคดี เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตนักศึกษา) จำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

#### **ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติดำเนินการจัดการความรู้และนวัตกรรม**

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะโบราณคดี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น ในกรณีนี้ คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

◆ กิจกรรมที่ 1 ระบบแบบฟอร์มคำร้องเอกสารดิจิทัลออนไลน์ (ระดับคณะ)

◆ กิจกรรมที่ 2 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลหลักสูตร คณะโบราณคดี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินการจัดการความรู้และนวัตกรรม และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ 4.7 การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเตชปุร์ (Tezpur University)**

**สรุปเรื่อง** ด้วยคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเตชปุร์ (Tezpur University) ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา โดยคณะโบราณคดีจะมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และการจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนาม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเตชปุร์ (Tezpur University) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.8 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา

##### สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 99/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 03/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 และคำสั่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 88/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษาได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2562 จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดีพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษาต่อไป

ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 12 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

- (1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- (2) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายจำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ ตามที่

คณบดีเห็นสมควร จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอาจมาจากภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้

(5) ผู้จัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

ประธานขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา ตามระเบียบข้อ 12 (1) – (3) (5) และผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. คณบดีคณะโบราณคดี           | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    | เป็นกรรมการ             |
| 3. หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี     | เป็นกรรมการ             |
| 4. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก | เป็นกรรมการ             |
| 5. ผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษา | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางเรณูภา มามาก            | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา จำนวน 5 ราย ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เป็นกรรมการ
2. นายสถิตย์ กุมาร เป็นกรรมการ
3. นายนเรศ कुमार โครานา เป็นกรรมการ
4. นายสุชิน कुमार ดาร์นูก้า เป็นกรรมการ
5. นายสุเรน ปาเทล เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดงานเกษียณอายุให้กับบุคลากรของคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง นางสาววันดา แก้วหอมคำ เลขานุการคณะโบราณคดี แจ้งว่า ด้วยคณะจะดำเนินการ จัดงานเกษียณอายุให้กับบุคลากรของคณะโบราณคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของ เดือนกันยายน 2567 (ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2567) ในขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานการขอให้ สถานที่จัดงาน) ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งคณาจารย์ในสังกัดที่เกษียณอายุ ราชการ และขอลาออกจากงานทราบด้วย สำหรับกำหนดการจัดงานอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.



นางสาววันดา แก้วหอมคำ  
เลขานุการคณะโบราณคดี  
ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้  
ได้รับรองแล้วโดยไม่มี การแก้ไข